

"สหพัฒน์แอดมิชชั่น" ครั้งที่ 26 จัดติวฟรีรอบภูมิภาคหลังเปิดตัวโครงการ ประเดิมติวภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช และเดินสายอีก 4 ภาค ก่อนติวสดออนไลน์ตุลาคีนี่

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ย. 2566

หลังเปิดตัวโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” โครงการจัดทบทวนความรู้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้นักเรียนก่อนการสอบเขามหาวิทยาลัย ที่บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “DEK67 Level Up” เพื่อติวอาวุธเด็กไทยให้มีความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง โดยเปิดตัวโครงการไปเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 พร้อมดวยกิจกรรมเสวนา "ถอดบทเรียน TCAS66 : เตรียมสู่เต็มขั้น TCAS67" โดยสุดยอดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบสอบ TCAS จาก TCASer พร้อมดวยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ จากโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นที่มารวมเสวนาในครั้งนี้ และยังมีเปิดสาย (Phone-in) คำถาม และขอเสนอแนะจากผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนทั่วประเทศกันอีกด้วย

และในช่วงระหว่าง 16-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ยังได้จัดติวระดับภูมิภาค Sahapat Admission on the Road 2023 ดวยการเปิดเวทีติวฟรี 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (A-Level) TGAT 1-2-3 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) และวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) โดยจัดติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ ไปติวให้กับน้อง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พบเจอติวเตอร์ตัวจริง โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งสัญญาณถ่ายทอดสดทาง FB: Sahapat Admission ไปทั่วประเทศเพื่อให้น้อง ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ สามารถรับชมได้พร้อม ๆ กันอีกด้วย โดยภาคเหนือ จัดที่โรงเรียนแม่อาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา, ภาคกลาง ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และภาคใต้ ที่โรงเรียนดารุสลาลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติวฟรีครั้งแรกของปีนึ่ คือวิชาภาษาอังกฤษ A-Level จัดติวขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หลังเปิดตัวโครงการเพียง 5 วัน ติวโดยครูพี่หนู อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ จัดติว ณ โรงเรียนดารุสลาลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนชั้นม. 6 ถึง 500 คน โดยครูพี่หนู เดินทางไปติวให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้เหล่า DEK67 สามารถรับชมการติวครั้งนี้ไปได้พร้อม ๆ กัน

นางสาวมีรพัต กาเซง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดารุสลาลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่ ต้องขอบคุณทางสหพัฒน์พิบูล ที่สละเวลามาติวให้ถึงที่ เพราะเด็กบางคนไม่ได้มีโอกาสเขารวมการติวจากปัญหาด้านการเงิน ซึ่งการติวครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางสหพัฒน์ฯ ได้จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเขาร่วมกับวิทยากรระดับประเทศ สำหรับประโยชน์ที่ได้รับคือเรื่องของเนื้อหา A-Level ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำคัญในการสอบเขามหาวิทยาลัย เพราะข้อสอบ A-Level มีสัดส่วนคะแนนสูง และต้องนำไปใช้ในการเข้าคณะที่ต้องการ หลังจากที่ได้มาทำให้ได้รู้เทคนิคในการทำข้อสอบทั้งวิธีการอ่าน วิธีการแปลความหมายของโจทย์ ทำให้ไม่ต้องเครียดกับเนื้อหา

นางสาวโชติกา เกตุชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

กล่าวว่าตนเองตื่นเต้นมาก ๆ เพราะเป็นการตีครั้งแรก เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยได้เรียนวิชา TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถภาพการทำงาน) ซึ่งจะสอบในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า พี่ ๆ ตีเตอร์ได้แนะนำแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการดูข้อสอบที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการสอนที่สามารถดึงความสนใจของเด็ก ๆ ระหว่างเรียน การจัดติวในภูมิภาคถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากในตัวเมืองได้มีโอกาสเรียน และที่ตนเองประทับใจมากที่สุดคือการแนะนำการเรียนต่อ และเนื้อหาที่ตีเตอร์สอน ก็เป็นแรงจูงใจใหม่มีกำลังใจไปต่อได้ ขอขอบคุณผู้จัด พี่ ๆ ตีเตอร์ และพี่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รวมกันจัดโครงการที่มีประโยชน์ขึ้น ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น สามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อ อยากจะชวนเพื่อน ๆ ใหลองศึกษาการเข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะมีความน่าสนใจ เรียนแล้วสนุก ได้ความรู้

นายสรยุทธ ช่างเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรม Sahapat Admission on the Road 2023 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เพราะวิชาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้มีจัดติวกันบ่อย และเป็นวิชาที่ยาก ทำให้ต้องหาติวเพิ่มขึ้นเพื่อมาช่วยในการสอบ ส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ถนัดเรื่องเลข จับจุดข้อสอบได้ยาก ไม่มีเทคนิคการจำ แต่เมื่อมาเข้าร่วมติวก็ได้รับวิธีการทำข้อสอบ ได้เรียนรู้วิธีการจำโดยไม่จำเป็นต้องจำสูตรอย่างเดียว ได้รู้ว่าใจทยตามประเด็นไหน และต้องตอบยังไงให้ตรงประเด็น มีขั้นตอนในการหาคำตอบเพื่อให้ได้คำตอบได้อย่างถูกต้อง และได้รู้ว่ายิ่งได้ทำโจทย์บ่อย ๆ ก็จะเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นี้ ทำให้รู้ว่าเรายังไม่พร้อมในจุดไหน ก็ไปเพิ่มเติมในจุดนั้น และทบทวนได้ตรงจุด รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมติวครั้งนี้ อยากจะขอขอบคุณทางสหพัฒน์ที่ได้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา และอยากให้ส่งต่อโครงการนี้ไปถึงน้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่อยู่ต่างพื้นที่ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึง ได้มีโอกาสเรียนเนื้อหาดี ๆ ด้วยเช่นกัน

ครูพี่หนู อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ ครูพี่หนู อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ กล่าวว่าดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางไปให้ความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษกับน้อง ๆ ที่นราธิวาส ซึ่งน้อง ๆ ก็น่ารักมาก ตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมตลอดการสอน ทำให้ตนรู้สึกดีใจ การจัดแบบนี้ทำให้น้อง ๆ ที่อยู่ไกล ๆ มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างแท้จริง และยังสะดวกกับน้อง ๆ ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหรือเดินทางไกลไปหาที่ตี เพราะตีเตอร์เป็นคนเดินทางไปหาน้อง ๆ นักเรียนถึงที่เอง

นางนุรีฮัน เรืองมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนदारุสสลาม จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตนเองดีใจที่โรงเรียนदारุสสลามได้รับเลือกเป็นศูนย์ระดับภาคใต้กิจกรรม Sahapat Admission on the Road ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ๆ เพราะโรงเรียนदारุสสลามมีนักเรียนจำนวนมาก นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนของทางโรงเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการสอนจากตีเตอร์ชื่อดัง โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ที่มีความห่างไกล นอกจากการเรียนกับตีเตอร์แบบเรียนสดแล้ว ยังมีการถ่ายทอดสดสัญญาณทั้งที่โรงเรียนเอง และถ่ายทอดไปยังทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบระดับต่าง ๆ สำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในนามของโรงเรียนต้องขอขอบคุณทางบริษัท สหพัฒน์พิบูล ที่ให้โอกาสโรงเรียนदारุสสลามในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีโอกาสในครั้งต่อไป

นอกจากวิชา ภาษาอังกฤษ A-Level แล้ว ยังมีการจัดติววิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TGAT3 สมรรถนะการทำงาน โดยครูพี่เกศ อ.เกศจิรา บุญตระกูล และครูพี่เจต Megastudy อ.เจษฎา สุขุมามาต ที่ภาคเหนือ โรงเรียนแม่อาวยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level โดยครูตั้ง อ.กรกฤษ ศรีวิชัย ที่ภาคกลาง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี / วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level โดยครูพี่ณัฐ อุดมพาณิชย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา และวิชา TGAT1

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครูแนนนี่ ชนิตา กิตติธนศรี Premier Prep by OnDemand ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

กิจกรรมต่อไปของสหพัฒน์แอดมิชชั่น คือการติวสดออนไลน์ 6 วันติด ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ด้วยเนื้อหาเข้มข้น เน้นประเด็นสำคัญที่มักพบเจอในข้อสอบ เสริมด้วยกิจกรรม Meet The Idol ที่จะมีพี่ ๆ ไอดอลมารวมพูดคุยและให้กำลังใจกับน้อง ๆ ภายทอตสัญญาณสดแบบ Live Streaming Class ผ่านระบบ Interactive Video Platform บน www.sahapatadmission.com ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถถามตอบกันได้ผ่านทาง Live Chat พร้อมส่งสัญญาณติวไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และปิดด้วยกิจกรรม Q&A ถาม-ตอบโค้งสุดท้ายก่อนลงสนามสอบจริง ที่พี่ ๆ ติวเตอร์ จะมาช่วยไขข้อข้องใจของน้อง ๆ ปลดล็อคทุกความสงสัยเพิ่มความมั่นใจก่อนวันสอบจริง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB: Sahapat Admission

น้อง ๆ นักเรียนและโรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการติวฟรีของสหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 26 ยังสมัครกันได้ที่ www.sahapatadmission.com และติดตามข่าวสารข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง FB: Sahapat Admission หรือ โทร. 064-163-3449, 085-869-6252

#Tcas67 #Dek67 #SahapatAdmission #ติวฟรีสหพัฒน์ #Dek67LevelUp